



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำวันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เกสัช มศว ผลิตบัณฑิตคุณภาพไม่ตกงาน

เกสัช มศว. ผลิตบัณฑิตคุณภาพไม่ตกงาน ตลาดบริษัทฯ ต้องการ รับเข้าทำงาน ในตำแหน่งประสานงานการวิจัยทางคลินิก

ผศ.พตท.เกสัชกรนภดล ทองนพเนื่อ คณบดีเกสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่าขณะนี้คณะเกสัชศาสตร์ มศว. ได้ปรับการเรียนการสอน โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บัณฑิตรู้จักงานที่เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถเข้าสู่งานในลักษณะใดได้บ้าง โดยเริ่มให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ซึ่งเข้ามาเรียนในปะการศึกษ 2551 ได้ไปเรียนรู้โรงงานผลิตยา บริษัทยา เห็นกระบวนการผลิตจริงๆ การปรับรูปแบบการเรียนในลักษณะนี้จะทำให้นิสิตเกสัชศาสตร์ มศว. มีเป้าหมายในตัวเองชัดเจน กระตือรือร้นขึ้น มองเห็นอนาคตตัวเองในอีก 5 ปีหรือ 6 ปีข้างหน้า ที่ผ่านมามีหลักสูตรการออกไปเรียนรู้โรงงานยา หรือบริษัทผลิตยานั้นจะเริ่มในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ซึ่งอาจจะเข้าไปในการออกไปเรียนรู้โรงงานยา นอกจากนี้เราได้จัดกิจกรรมโดยเชิญศิษย์เก่าของคณะเกสัช ที่ทำงานในสายงานโรงงานผลิตยา เกสัชกรในโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ตัวแทนยา ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานการวิจัยทางคลินิกซึ่งสังกัดบริษัทยา มาให้ข้อมูลกับนิสิตรุ่นน้องๆ เพื่อให้เห็นถึงถึงประสบการณ์ทุกเย็น อาจจะผลัดเปลี่ยนกันมาให้ประสบการณ์แก่น้องๆ นิสิตรุ่นน้องจะได้ประโยชน์จากรุ่นพี่ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะ และตอบข้อซักถามในอาชีพให้น้องๆ ได้ฟัง “การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมในลักษณะนี้จะทำให้นิสิต เกสัช มศว. เข้าใจว่าคณะนี้เขาเรียนอะไร เด็กจะมั่นใจในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อการเรียน รับผิดชอบต่อสังคม กระตือรือร้น มองเห็นความสำคัญของตัวเอง และโอกาสจะเปลี่ยนใจเพื่อไปสอบใหม่จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากนิสิตมีข้อมูลและเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรตั้งแต่ต้น”

ผศ.พตท.เกสัชกรนภดล กล่าวอีกว่า บัณฑิตที่สำเร็จจากคณะเกสัชศาสตร์ มศว. ไม่มีใครตกงาน และตอนนี้บริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องการบัณฑิตมศว. เข้าทำงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในตำแหน่งประสานงานการวิจัยทางคลินิก เป็นการทำงานในส่วนของการวิจัยด้วยยา ที่ต้องทำงานร่วมกับบริษัทฯ โรงพยาบาล แพทย์และผู้ป่วยเพื่อทดลองยาชนิดใหม่ๆ

ผู้สื่อข่าว : ขาดิขาย รำพืง
rewriter : กาญจนาน นัยวัฒน์